

# **THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN**

**Đề tài luận án: Tổ chức không gian ở thích ứng với hoạt động kinh tế nông nghiệp Công nghệ cao khu vực nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng”**

Chuyên ngành: Kiến trúc - Mã số : 9580101

Họ và tên nghiên cứu sinh: **Đặng Thị Lan Phương**

Người hướng dẫn khoa học: 1. **PGS.TS. Phạm Trọng Thuật**

2. **TS. Bùi Đức Dũng**

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

## **TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN**

1/ Bổ sung vào hệ thống lý luận chuyên ngành về tổ chức không gian ở thích ứng với hoạt động kinh tế nông nghiệp công nghệ cao khu vực nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong đó đề xuất 05 quan điểm và 06 nguyên tắc

2/ Đề xuất giải pháp tổ chức không gian ở điểm dân cư nông thôn thích ứng với hoạt động kinh tế nông nghiệp công nghệ cao vùng Đồng bằng sông Hồng. Trong đề xuất này luận án đã xác định (1) việc lựa chọn vị trí điểm dân cư mới thích ứng với hoạt động kinh tế nông nghiệp công nghệ cao;(2) các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho điểm dân cư thích ứng với hoạt động kinh tế nông nghiệp công nghệ cao;(3) các thành phần không gian chức năng trong điểm dân cư nông thôn thích ứng hoạt động kinh tế nông nghiệp công nghệ cao như không gian chức năng ở, không gian hoạt động kinh tế, không gian chức năng hạ tầng kinh tế và phục vụ sản xuất, không gian hoạt động cộng đồng. Bên cạnh đó, trong phần này luận án cũng đề xuất (4) cụm điểm dân cư nông thôn công nghệ cao;(5) tổ chức không gian cum kiến trúc điểm dân cư

nông thôn thích ứng với hoạt động kinh tế nông nghiệp công nghệ cao; (6) giải pháp về cảnh quan, môi trường và hạ tầng kỹ thuật nông thôn thích ứng với các hoạt động kinh tế nông nghiệp công nghệ cao. Cuối cùng, (7) Đề xuất mô hình nhóm ở là tổ chức những khuôn viên hộ liên kết nhằm tạo không gian liên kết trong sản xuất ngay tại khu ở, tạo điều kiện cho sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao và tiếp cận với trang thiết bị và công nghệ cao một cách thuận lợi nhất.

3/ Đề xuất các giải pháp tổ chức không gian nhà ở cho các hộ tham gia hoạt động KTNNCNC trong và ngoài cư trú. Trong nội dung này, luận án đề xuất (1) chức năng trong không gian nhà ở thích ứng với hoạt động kinh tế nông nghiệp công nghệ cao tại nông thôn; (2) đề xuất cơ cấu chức năng không gian nhà ở; (3) tổ chức không gian nhà ở thích ứng với hoạt động kinh tế nông nghiệp công nghệ cao trong cư trú.

4/ Luận án đề xuất các mô hình nhà ở gắn với các hoạt động cụ thể trong hoạt động kinh tế nông nghiệp công nghệ cao và các mẫu tổ chức nhóm nhà cho các hộ gia đình trong chuỗi liên kết sản xuất kinh tế nông nghiệp công nghệ cao áp dụng cho một địa phương cụ thể.